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ผู้มาประชุม 
 ๑. นายเทวัญ หตุะเสวี  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง 
 ๒. นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย  ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๓,๙ 

 ๓. ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๔,๕ 
 ๔. นายไพบูลย์ โอมาก  ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๖,๗ 
 ๕. นายบัญญัติ  พงษ์ศรกีูร  ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๑๐,๑๒ 
 ๖. นายอลงกรณ์ แอคะรจัน์  ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๑๑,๑๓ 
 ๗. นายธรีชัย  ทศรฐ  ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๑๔ 
 ๘. นายวรญาณ  บุญณราช ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๑๕,๑๖ 
 ๙. นายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ  ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๑๗ 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 
 ๑๐. นายศุภมติร ชิณศร ี ผูต้รวจราชการกรมการปกครอง เขต ๑ 
 ๑๑. นายพิทยา วงศ์ไกรศรีทอง ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๘ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 ๑. นางณัสม์ฐรัศ  อมรสวุรรณ ผอ.กตร. 
 ๒. พ.จ.ต.วิสูตร จ าพานิชย์ หน.ฝ.บห. 
 ๓. นายพิเชษฐ ์ศรีมารตุ หน.กง.รรท. 
 ๔. นายชานิศ ทองสวัสดิ ์ ผช.ผตปค.เขต ๑ 
 ๕. นายจริาชัย สุขมี ผช.ผตปค.เขต ๒ 
 ๖. นายอารชวิน ภู่หริย์วงศ์สุข ผช.ผตปค.เขต ๓,๙ 
 ๗. นายสุริยา สดุหาญ ผช.ผตปค.เขต ๔,๕ 
 ๘. นายกฤษชัย เกษสุนทร ผช.ผตปค.เขต ๖,๗ 
 ๙. นายธรรมศกัดิ ์ อุไรเรอืงเดช ผช.ผตปค.เขต ๑๐,๑๒ 

๑๐. นายอลงกร เดชม ี  ผช.ผตปค.เขต ๑๑,๑๓ 
๑๑. นายอ านาจ สุวรรณชาตร ี  ผช.ผตปค.เขต ๑๔ 

 ๑๒. นายวชัระ ผาสุข ผช.ผตปค.เขต ๑๕,๑๖ 
 ๑๓. นายธนิสร ภู่ค าจันทร์ ผช.ผตปค.เขต ๑๗ 
 ๑๔. นายราเชน เชียงวงค์ ผช.ผตปค.เขต ๑๘ 
 ๑๕. นางเจิมพกัตร์ ธาราฉัตร นจท.ช านาญการ 
 ๑๖. นางมนัสนันท์ ปุณยศิริกุล นจท.ช านาญการ 
 

/๑๗. นายสุชาต.ิ. 
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๑๗. นายสุชาต ิดีเกษม  จพง.ธก.ช านาญงาน 
๑๘. นายเจริญ  สอนซ่ือ  ลูกจ้างประจ า 
๑๙. นางสาววฤณดา แกว้บัวด ี  พนักงานราชการ 
๒๐. นางสาวกัณฐมณี สบื  พนักงานราชการ 
๒๑ นางสาวสุจติรา ศรีชนะ  สมาชิก อส. 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๐๐ น. 
 นายเทวัญ หุตะเสวี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เป็นประธานการประชุม ได้กลา่ว
เปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

1.1 มีข้าราชการย้ายเข้า – ออก ดังนี้ 
  1) พ.จ.อ.วิสูตร จ าพาณิชย์ ต าแหน่ง ปลัดอ าเภอ (จพง.ชก.พ.)อ.บางประอิน   
 จ.พระนครศรีอยุธยา ย้ายมาช่วยราชการที่ สง.ผตปค.  
  2) นางสรชา กุลรัตนเวคิน ต าแหน่ง ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ชก.)       
 กลุ่มงานโรงแรม สรร.๓ สน.สก. ย้ายมาด ารงต าแหน่ง นจท.ชก.สง.ผตปค. 

 ๓) นายพิเชษฐ์ ศรีมารุต ต าแหน่ง นจท.ชก.กลุ่มงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
กตร. ย้ายไปด ารงต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ชก. กลุ่มงานพัฒนา
หลักสูตรส่วนวางแผนและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม วปค. 
 ๔) นายธนพจน์ บุตรศิริ ต าแหน่ง นจท.ชก. กลุ่มงานตรวจราชการ 
กตร. ย้ายไปด ารงต าแหน่ง จพง.ปค.ชก. กลุ่มงานอ านวยการโครงการและ
นโยบายพิเศษ ส่วนพัฒนาและส่งเสริมการปกครองท้องที่ สน.ปท. 

  5) นายสุชาติ ดีเกษม ต าแหน่ง จนท.ธก.ชง. ฝ่ายบริหารทั่วไป สล.ปค  
ปฏิบัติหน้าที่ กตร. ย้ายไปด ารงต าแหน่ง จนท.ปค.ชง.กลุ่มงานปกครอง     
ที่ท าการปกครองอ าเภอสรรพยา จ.ชัยนาท 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ครั้งที่                  
    11/2560 วันที่พฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 
มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุมฯ 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเพื่อทราบ 
 3.1 ปัญหาการใช้รถราชการที่ว่าการอ าเภอบางพื้นที่ที่ใช้รถในทางทุรกันดาร 
สภาพรถอาจมีความเสื่อมโทรมไม่เหมาะสมกับพื้นที่ จะเป็นอันตรายต่อ
ผู้ปฏิบัติงานและให้ความรู้พร้อมแนะน าการปฏิบัติงานของอ าเภอ ในเรื่อง
การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2560  

หน.ผตปค.   เพื่อให้การตอบค าถามเป็นไปด้วยความถูกต้อง กตร.จึงได้เชิญ ผู้แทน 
กองคลัง ปค. มาให้ข้อมูล ดังนี้ 

/ผูแ้ทน กค... 
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ผู้แทน กค.ปค.   ขออนุญาตเรียน ผตปค. ผอ.กค.ได้มอบหมายอีกท่านหนึ่งมาแต่ท่านได้

ติดภารกิจส าคัญ จึงมอบหมายผมมาแทน หากค าถามไหนไม่สามารถตอบได้
ก็จะน าเรียน ผอ.กค.ให้ทราบต่อไป  

ผต.ธีรชัยฯ   อยากทราบหลักเกณฑ์การเปลี่ยนรถให้ นอ.บางอ าเภอใช้งานนาน
มากกว่า 10 ป ียังไม่ได้รับการเปลี่ยน แต่บางอ าเภอใช้งานไม่นานก็เปลี่ยนแล้ว 

ผต.สุพจน์ฯ   ฝากเรื่องสีของรถ ต้องการให้เป็นสีเดียวกัน จะได้แสดงออกในเชิง
สัญลักษณ์เช่นหน่วยงานอื่นๆ ที่เป็นสีเฉพาะและประชาชนเข้าใจได้ง่าย 

หน.ผตปค.   หากสรุปเรื่องรถมีข้อห่วงใย และอยากได้รับค าชี้แนะจาก กค.ปค. 
ส าคัญๆ ดังนี้ 1. สีของรถ 2.หลักเกณฑ์การเปลี่ยนรถ เน่ืองจากเป็นข้อครหา
ได้ว่าอ าเภอที่ได้รับการเปลี่ยนเนื่องจากมีเส้นสาย 3.ต้องการให้เป็นระบบ
การเช่ารถ เนื่องจากง่ายและสะดวกในการใช้งาน และซ่อมแซม 

ผู้แทน กค.ปค.   ผมจะรับเรื่องไว้แล้วจะแจ้ง ผอ.กค.ปค.ทราบครับ 
ผอ.กตร.   อยากให้ตัวแทน กค.ปค. แนะน าแนวทางปฏิบัติจริงในพื้นที่ต่อ ผตปค.

เพื่อจะสามารถแนะน าผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ 
ผู้แทน กค.ปค.   ตามเอกสารที่ได้แจกให้ครับ 
ผต.สุพจน ์   ระเบียบตัวใหม่นี้มีทั้งอ าเภอและในส่วนของท้องถิ่นที่ต้องเข้าระบบ   

ตามระเบียบใหม่นี้ จึงเกิดปัญหาท าให้เข้าระบบยากมาก อาจจะท าให้ไม่ทัน
ห้วงเวลาที่ก าหนดไว้ 

ผู้แทน กค.ปค.   เรื่องการเข้าระบบขอเรียนว่า กค.ปค. ก็เข้ายากเช่นกัน แต่เรื่องนี้ทาง
กระทรวงการคลังและส านักงบฯทราบเรื่องแล้ว และก าลังอยู่ในช่วงปรับปรุง
ครับ ส่วนเรื่องอื่นๆจะน าเรียน ผอ.กค.ต่อไปครับ 

หน.ผตปค.  มีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอไปเรื่องถัดไป 
 3.2 การพัฒนาพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษการส่งเสริมบทบาทของ
นายอ าเภอในด้านการเป็น “ผู้บูรณาการงานในพื้นที่” ซึ่งเป็น “กลไกลหลัก
ส าคัญ” ในด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงที่ขับเคลื่อนการพัฒนา 
“เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” 
       - งานด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นโครงการที่เพิ่มประสิทธิภาพ
อ าเภอเพื่อขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งเริ่มโครงการตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ส าหรับในปี พ.ศ.๒๕๖๐ วัตถุประสงค์ของ
โครงการเป็นการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางไปยัง ทปค. จ.ทปค.อ.
จ านวน ๑๐ จังหวัด ๒๓ อ าเภอ โดยจัดท าโครงการภายใต้กรอบและเกณฑ์ที่ 
ปค.ก าหนดมี ๕ หมวด หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
  ๑) การเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอให้เป็นศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จเพื่อขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
  ๒) การเพิ่มประสิทธิภาพรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
ภายใน 
  ๓) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของที่ว่าการอ าเภอ 
  ๔) การสร้างความตระหนักรู้ส าหรับบุคลากรและภาคประชาชน 
  ๕) การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม 
 

/- ซึ่งจังหวัด... 
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       - ซึ่งจังหวัดจะท าใน ๓ หลักเกณฑ์ อ าเภอ ต้องท า ๕ หลักเกณฑ์ 
เมื่ออ าเภอด าเนินโครงการตามเกณฑ์และแนวทางที่ ปค.ก าหนดและเสร็จสิ้น
ภายใต้กรอบเวลาและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ก็จะเป็นการส่งเสริม
บทบาทของนายอ าเภอในด้านการเป็น “ผู้บูรณาการงานในพื้นที่” ซึ่งเป็น 
กลไกลหลักส าคัญในด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ที่ขับเคลื่อนการ
พัฒนา “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษ”ในพื้ นที่ ที่ รับผิดชอบให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามนโยบายรัฐบาล  

   3.3  ประเด็นการออกหนังสือส าคัญแสดงหลักฐานการเป็น ผญบ.(สน.13) 
           -  ประเด็นปลัดอ าเภอลงนามในฐานะผู้รักษาราชการแทน นอ. 

        -  ประเด็น ผวจ. มอบหมายให้ นอ.ปฏิบัติราชการแทนและแสดง
เจตนารมณ์แห่ง พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ไม่มีผู้มาช้ีแจง 

   3.4 สรุปเรื่องร้องเรียน ประจ าเดือนธันวาคม 2560 
หน.กง.รรท.  มีเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น จ านวน ๒๑ เรื่อง ด าเนินการแล้ว ๑๑ เรื่อง อยู่

ระหว่างด าเนินการ ๑๐ เรื่อง 
 สรุปผลการประชุมรับนโยบายของ ร.อปค.บห.ในการปฏิบัติงานของ 
กตร. และการแบ่งเขตตรวจราชการ 

หน.ผต.ปค   เน่ืองจาก ผต.มท. ได้มีการแบ่งเขตการตรวจราชการใหม่ เราจึงมีความ
จ าเป็นจะต้องปรับเขตใหม่ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ ผต.มท. คือ 

  18 เขต เหมือนเดิม แต่จังหวัดอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ จึงอยากจะ
ระดมความคิดโดยตั้งสมมุติฐานให้ออกมาแล้วมีความใกล้เคียงกันแต่ละเขต 
เพื่ออนาคตและวางระบบไว้เพื่อ กตร.และ ผตปค.ต่อไปในอนาคต โดยที่
วันนี้ ผตปค.มาร่วมประชุมกันไม่ครบจึงถือว่าเป็นการพูดคุยกันคร่าวๆก่อน
ยังไม่ถือเป็นข้อสรุปแต่อย่างใด 
 ภาคอีสานมีเนื้อที่ขนาดใหญ่มาก แต่มี ผตปค.แค่สามคนจึงอยากเสนอ
ให้มีการแบ่งเบาภาระ ในส่วนของภาคตะวันออกน่าจะลงตัวแล้ว ภาคเหนือ
ตอนบนก็ค่อนข้างจะหนักมากเพราะภาคพื้นที่กว้างและเดินทางล าบาก      
ในส่วนของเขต 1,2 มีความจ าเป็นต้องให้ หน.ผตปค. เนื่องจากมีความ
จ าเป็นเรื่องการเซ็นต์เอกสาร และการเข้าประชุมเป็นตัวแทน กตร. ในกรม
และกระทรวง โดยผมไม่ได้ท าเพื่อตัวผมเองแต่ต้องการวางหลักเกณฑ์ไว้ 

ผต.บัญญัติ  ในส่วนของภาคอีสานสามารถท างานได้ 
ผต.อลงกรณ์  ภาคอีสานค่อนข้างจะลงตั วแล้ว แม้จะพื้นที่จะกว้างแต่การเดินทาง          

ไม่ล าบากเหมือนภาคเหนือ 
ผต.ธีรชัย    เห็นด้วยครับ 
หน.ผตปค.   วันนี้เราท าไกด์ไลนไ์ว้ก่อน ในวันที่ 29 ธ.ค. 2560 เรามาคุยรายละเอียด

อีกทีหน่ึง มอบหมาย ผอ.กตร.จัดเตรียมเอกสารด้วย 
ผอ.กตร.    รับทราบค่ะ 
 

/วัฒนธรรม... 
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ผต.วรญาณ   วัฒนธรรมการแบ่งเขตการตรวจราชการ ผมเชื่อว่าไม่ใช่ความเหมาะสม

ของจ านวนอ าเภอ แต่คือการเลือกเขตของคนที่เข้ามาก่อนก็ควรมีสิทธิได้
เลือกก่อน บางเขตอาจล าบากในการเดินทางแต่หากทุกคนเข้าใจวัฒนธรรม
การเลือกแบบเดิมคือคนเข้ามาหลังก็จะมีสิทธิได้เลือกทีหลัง เช่นคนที่เป็น 
หน.ผตปค. เลือกเขต 1,2 ส่วนตัวผมเห็นด้วยเนื่ องจากกว่าจะเห็น 
หน.ผตปค.ต้องใช้เวลาในการสะสมประสบการณ์มานาน ควรจะให้เบาลง 
ไม่หนักมาก 

หน.ผตปค.   ขอเน้นย้ านะครับว่านี่ เป็นเพียงการวางไกด์ไลน์ไว้ก่อน รอให้ครบ 
ผตปค.ทุกท่านแล้วค่อยมาสรุปกันอีกที 

หน.ผตปค.   ต่อมาจากการที่ ร.อปค. ได้เชิญให้ผมไปรับมอบนโยบาย โดยสรุปได้
ดังนี้ 
 1. ประมวลเรื่องที่  อปค., ร.อปค. มอบหมาย หรือที่ส านัก/กอง 
ประสานขอความร่วมมือ 
 2. การน าเสนอที่ประชุมกรมการปกครอง อยากเห็นผลงานที่โดดเด่น ที่
มีความส าคัญ สร้างความประทับใจและน่าสนใจของ ผบ. 

หน.ผตปค.   กตร.มีความจ าเป็นที่จะต้องรวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปก่อนถึงวันประชุม 
ปค. ดังนั้นเราจึงต้องประชุม ผตปค.ก่อนวันประชุม ปค.ระยะหนึ่งเพื่อให้ 
กตร. ได้เตรียมตัว ท่านคิดว่าวันไหนเหมาะสมที่สุด 

ผต.ธีรชัยฯ   ผมขอเสนอวันศุกร์ที่ 3 ของเดือนหากตรงกับวันหยุดหรือใกล้เกินไป    
ก็สามารถขยับได้ตามความเหมาะสม 

ผต.อลงกรณ์ฯ   ผมขอเสนอวันที่ 20 ของเดือน หากตรงกับวันหยุดก็ให้ขยับขึ้นลงได้ 
เน่ืองจาก กตร.จะได้มีเวลา 7 – 10 วัน 

ผต.ธีรชัยฯ   ผมเกรงว่าหากระบุวันที่ 20 ของทุกเดือนมันอาจจะตรงกับวัน จันทร์ – 
พฤหัสฯ ซึ่งควรเป็นวันศุกร์เพื่อสะดวกในการเดินทาง 

หน.ผตปค.   ข้อสรุปได้ว่าการประชุมจะระบุล่วงหน้าในวันประชุม กตร. ของทุก
เดือน โดยมีหลักการว่าให้ กตร.สามารถมีเวลาได้รวบรวมเอกสารและ
ท างาน หลังจากการประชุม ผตปค.ผมจะประฃุม จนท.กตร.เพื่อติดตามงาน 

หน.ผตปค.       ในส่วนของเรื่องที่น่าสนใจในเวลาประชุม ปค.เพื่อน าเสนอที่ประชุมนั้น 
ควรจะไม่เกินห้านาทีและเป็นเรืองที่เราตกลงร่วมกันทั้งหมดไม่แยกประเด็น 
และไม่ใช่ประเด็นทั่วไป 

ผต.ธีรชัย   อยากให้สังเกต อปค.ว่าในการประชุม ปค.ท่านได้ให้ความสนใจในเรื่อง
อะไรเป็นพิเศษ แล้วให้ ผตปค.มาคุยกัน แล้วไปตรวจตามพื้นที่ตรวจแล้ว 
ส าเร็จไหม ปัจจัยความส าเร็จคืออะไร ปัญหาอุปสรรคคืออะไร แล้ว ส านัก/กอง 
ควรจะแก้ไขอย่างไร 

หน.ผตปค.   อยากให้ทุกท่านช่วยคิดว่าเดือนนี้จะน าเสนอเรื่องอะไรดี แต่ผมขอเสนอ
ข้อห่วงใยว่าในอดีต ผตปค.เคยวิวาทะกับส านัก/กอง แล้ว ผบ.กลับกลายมา
เป็นกรรมการแทน ดังนั้นหากเป็นไปได้อยากให้เป็นประเด็นที่สร้างสรรค์   
ไม่กระทบส านัก/กอง มากจนเกินไป แต่หากจ าเป็นก็สามารถท าได้ 

 
/ควรประชุม... 
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ผต.วรญาณฯ   ควรประชุม ผตปค.ต่อจากการประชุม ปค.อีกครั้ง โดนเอาเฉพาะที่ 

อปค.ให้ความสนใจเท่านั้น แล้วก าหนดประเด็นจากนั้นให้ หน.ผตปค.สั่งให้ 
ผตปค.ด าเนินการตามประเด็นที่ประชุม 

ผต.ธีรชัยฯ    เห็นด้วยกับท่านวรญาณ 12 คน 12 เรื่อง อปค.ไม่ให้ความสนใจแน่นอน 
หน.ผตปค.   ขอเสริมว่าหากท่านเจอประเด็นอะไรที่ส าคัญและน่าสนใจจริงๆ แล้ว

นอกประเด็นที่ก าหนดไว้ เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าส าคัญก็สามารถน ามา
แทรกได้ 

หน.ผตปค.   ตอนนี้ระบบก็วางไว้ค่อนข้างดีแล้ว แต่ในวันที่ 29 ธ.ค.60 นี้ ยังไม่มี
ประเด็นอะไรเลย จึงอยากปรึกษาท่านว่าจะเอาเรื่องอะไรดี 

ผต.อลงกรณ์  ผมขอเสนอเรื่องการส ารวจอ าเภอที่ของบประมาณที่ประสบปัญหาอุทกภัย 
ผต.บัญญัติฯ  ผมขอเสนอเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ และแนวทางที่คิดว่าจะเร่งท าใน

ไตรมาสต่อไป ขอเสริมเรื่องช่างควบคุมงานของ อบต.ควรให้ช่างมาช่วย
ราชการอ าเภอเป็นคราวไป 

ผต.วรญาณฯ  เสนอเรื่องศูนย์บริการส่วนหน้า 
หน.ผตปค.  ส าหรับท่านที่เสนอยังไงก็อยากให้เตรียมข้อมูลให้ดี เพราะในที่ประชุม      

ไม่ควรจะมีความผิดพลาด และขอให้ ผตปค.เตรียมประเด็นของแต่ละท่าน
ไว้ทุกเดือน ส่วนจะได้น าเสนอหรือไม่นั้นก็ค่อยว่ากันอีกที อยากให้เข้าใจกันนะ
ครับ  

มติที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
  4.1 พิจารณาแบ่งเขตตรวจราชการ ตามค าสั่ง มท. ที่ 2041/2560 
    ได้มีการพูดคุยกันไปแล้วในวาระที่ 3 
  4.2 รายชื่อหน่วยงานที่จะเชิญมาให้ข้อมูลในเดือนมกราคม 2561 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่อง ข้อสังเกตของ ผตปค.จากการตรวจราชการเพื่อน าเข้าที่ประชุม ปค. 
    ได้มีการพูดคุยกันไปแล้วในวาระที่ 3 
มติที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่6  เรื่องอื่นๆ 

หน.ผตปค.  จะมีการตรวจสุขภาพในวันที่ 4 มกราคม 2561  

มติที่ประชุม    รับทราบ 

เลิกประชุม    1๖.๓0 น. 

 

 
    

            
       

(นางณัสม์ฐรัศ อมรสวุรรณ์) 
ผอ.กตร. 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

   (นางเจิมพักตร์ ธาราฉัตร) 
จพง.ปค.ชก. 

    ผู้จดรายงานการประชุม 
 



          


